



ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

TTA ส่งเสริมเยาวชน ฝึกทักษะจัดการอารมณ์ของตนเอง เปิดใจกว้าง เคารพความแตกต่าง ผ่าน App Buddy Thai



กรุงเทพฯ ประเทศไทย 16 มกราคม 2567 : เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ได้จัดกิจกรรมออกบูธ โชนลานเรียนรู้ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย “เปิดใจกว้าง เคารพความแตกต่าง” ชวนให้เยาวชนฝึกทักษะในการรู้เท่าทันความคิดและการจัดการอารมณ์ของตนเองได้ง่าย ๆ ทุกวัน ผ่านการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน Buddy Thai ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ ทำหน้าที่เสมือน “เพื่อนสนิทที่เยาวชนไว้ใจได้” เป็นช่องทางระบายอารมณ์ความรู้สึก และเมื่อใดก็ตามที่เยาวชนโดนรังแกจากผู้อื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็สามารถกดปุ่ม “ขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ” บนแอป BuddyThai ได้ทันที จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเยาวชน ช่วยลดความกังวล คลายความเครียด เลิกความคิดที่จะโต้ตอบด้วยความรุนแรง และขจัดความคิดที่ฆ่าตัวตายลงได้

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “BuddyThai” ภายใต้แนวคิด “โดนบูลลี่ มหาบ๊อดดี้” เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วผ่าน Apple Store และ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.buddy4thai.com หรือ Facebook BuddyThai App

###



เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Buddy Thai

แอปพลิเคชัน “Buddy Thai” พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิต รู้วิธีการรับมือเมื่อพบการรังแกในรูปแบบต่างๆ สามารถเช็คสุขภาพจิตของตัวเอง รวมถึงเป็นช่องทางให้เยาวชนติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาจากนักจิตวิทยาได้โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว โดยแอปพลิเคชัน BuddyThai จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียนต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาในการฆ่าตัวตายของเยาวชนไทยลดลง

เกี่ยวกับ TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ การสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านั้น) ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.thoresen.com

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

คุณณรธา เอื้อเจริญงาน อีเมล natasa_u@thoresen.com โทร. +662 254 8437 Ext. 332 หรือ +668 3492 2442

คุณสรลพร จันรัตน์ อีเมล saranporn.c@thoresen.com โทร. +66 2254 8437 Ext. 393 หรือ +668 2954 9566